



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน กลุ่มงานนิติการ โทร.๐ ๕๔๖๐ ๐๐๗๐
ที่ นน.๐๐๓๒.๐๐๕/ ๓๘ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
เรื่อง ขออนุมัติจัดประชุม

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน

ตามที่ กลุ่มงานนิติการ ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ดังนั้นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว กลุ่มงานนิติการขออนุมัติจัดประชุมชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ในวันพุธที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน เพื่อพิจารณาดำเนินกิจกรรมดังนี้

๑. กำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาเชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใสตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาคกรกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย

๒. วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน และกำหนดกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

๓. กิจกรรมการสร้างจิตสำนึก ปลุกฝังความซื่อสัตย์สุจริต แยกแยะเรื่องส่วนตัวกับส่วนรวม ภายใต้งานคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต” หรือ ModelSTRONG โดยนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้โดยมีความสำคัญคือ การมีเหตุผลความสมดุล การมีภูมิคุ้มกัน STRONG เกิดจากการผูกพันกันทุกเส้นภายใต้สัญลักษณ์STRONG คือ มือกำแน่นแนบไว้ที่หน้าอกข้างซ้าย แสดงถึงความเข้มแข็งของใจในการต่อสู้กับการทุจริตความอยู่ดีธรรม มุ่งมั่นสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต, มือขวาที่กำแน่น แสดงถึงการยึดมั่น ค่านิยม ความพอเพียง ไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนรวมมาเป็นของส่วนตน โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบได้, กำมือแนบอกข้างซ้ายตรงหัวใจ แสดงถึงการมีใจที่รู้ต่อปัญหาการทุจริตมุ่งมั่นไปสู่อนาคตข้างหน้า ในการแก้ไข ปัญหาเพื่อความเจริญอย่างยั่งยืนของชาติแสวงหาพัฒนาความรู้ให้เท่าทันต่อสถานการณ์และมีความเอื้ออาทรต่อกันบนพื้นฐานของจริยธรรมและกฎหมาย สอดคล้องกับโมเดลประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน การพัฒนาที่สมดุลใน ๔ มิติ (Thailand ๔.๐) และมีพันธะสัญญาร่วมกัน คือ “สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ซื่อสัตย์โปร่งใส ตื่นรู้สู้ทุจริต จิตพอเพียง”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดังนี้

๑. ลงนามหนังสือเวียนแจ้งสมาชิกชมรมฯ

๒. อนุญาตให้นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

(นายศักดิ์รินทร์ พิทักษ์เมธี)

นิติกร

(นายดิเรก สุดแดน)

แพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รักษาการแพทย์

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน

18 ก.พ. 2563